

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~101~~ /STNMT-VPĐKĐĐ

Điện Biên, ngày 23 tháng 7 năm 2019

V/v Tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định
Quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp
nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài
chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa
bàn tỉnh Điện Biên.

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Điện Biên.

Thực hiện Công văn số 950/STC-QLG ngày 21/6/2019 của Sở Tài chính về việc tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Sau khi nghiên cứu nội dung Dự thảo Tờ trình, Quyết định quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Sở Tài nguyên và Môi trường cơ bản nhất trí và có một số ý kiến tham gia như sau:

1. Tại Dự thảo Tờ trình và Quyết định về việc ban hành quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên:

Tại mục 2.2, V và mục 1, VI:

Yêu cầu chỉnh sửa cụm từ “*Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh*” thành “*Văn phòng Đăng ký đất đai; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai)*”.

Lý do: Thực hiện Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên, đã thực hiện kiện toàn 03 Chi nhánh: Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Điện Biên Phủ, Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Điện Biên, Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Mường Lay trực thuộc Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Tại các Điều 14, 15, 16, 17, 18, 19:

Thời gian Cơ quan Thuế xác định và Thông báo nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất chỉnh sửa từ “*không quá 05 ngày làm việc*” thành “*không quá 03 ngày làm việc*”

Lý do: Thực hiện theo Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên;

Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính phạm vi, chức năng giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, thời gian giải quyết thủ tục hành chính đã giảm bớt 05 ngày cho mỗi thủ tục. Vì vậy thời gian Cơ quan Thuế xác định và Thông báo nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất là “*không quá 03 ngày*”.

Trên đây là ý kiến tham gia của Sở Tài nguyên và Môi trường vào Dự thảo Quyết định Quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Đăng Nam